

หลักการและเหตุผล

Green Jobs, Greener Business Training for Constituents and Partners – Thailand

วันที่ 28, 29, 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สถานที่โรงแรมมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืน การเพิ่มระดับของมลภาวะและการปล่อยแก๊สเรือนกระจก รวมถึงความเสื่อมโทรมของต้นทุนทางธรรมชาติ โดยรวมก่อให้เกิดภัยคุกคามทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศ ภาวะดังกล่าว เป็นภัยคุกคามต่อพื้นฐานของความเจริญและการพัฒนา และเป็นภัยต่อความมั่นคงในการดำรงชีพของคนหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นหรืออาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และในขณะเดียวกันส่งผลต่อนโยบายที่สนับสนุนการมุ่งสู่เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการจ้างงานและความหลากหลายของตลาดแรงงานในประเทศและภาคธุรกิจต่างๆ

รัฐบาล สหภาพแรงงาน และองค์กรนายจ้างให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว โดยได้มีความพยายามร่วมกันในการจัดการกับปัญหาความท้าทายนี้ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน และการดำเนินการร่วมกัน รวมถึงในการประชุม ILO เรื่อง Working Party on the Social Dimension of Globalization ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ภายใต้ความพยายามดังกล่าว องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) สมาพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ (ITUC) และองค์กรนายจ้างระหว่างประเทศ (IOE) ได้ร่วมมือกันภายใต้ Green Jobs initiative โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในสภาวะโลกร้อน เช่นในปัจจุบันความร่วมมือนี้จึงมุ่งส่งเสริมกระบวนการปรึกษาหารือและส่งเสริมความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกัน และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรคู่งานหลักของไอแอลโอ เพื่อลดช่องว่างทางความรู้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมของระบบเศรษฐกิจที่มีความห่วงใยในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเพื่อให้เกิดการสร้างงานและสถานประกอบการที่ยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้โครงการธุรกิจสีเขียว (Greener Business Asia - GBA) จึงถือกำเนิดขึ้น โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์กรคู่งานหลักของไอแอลโอในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและอุปสรรคที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การฝึกอบรมเรื่อง Green Jobs เพื่อผู้นำองค์กรไทรภาคีเป็นส่วนประกอบของโครงการในประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการพื้นฐานที่สนับสนุน Green Jobs และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรม รวมทั้งความเข้าใจประเด็นปัญหาที่สำคัญ อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยรวมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มีความเชื่อมโยงกับการจ้างงานและแรงงานที่หลากหลายในระดับชาติและนานาชาติ